

คัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการ จ้างทำ รับทำผลงาน

ผิดวินัยอย่างไร?

ตามที่ทุกท่านจะทราบกันอยู่แล้วว่า การเป็นข้าราชการไม่ว่าจะเป็นข้าราชการประเภทใด หน่วยงานที่กำกับดูแลข้าราชการดังกล่าวจะกำหนดให้ได้รับการส่งเสริมด้านความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ราชการโดยกำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการพิจารณาให้ข้าราชการเลื่อนระดับในตำแหน่งสูงขึ้นตามสายงานของตน ซึ่งกระบวนการ/ขั้นตอนอันเป็นสาระสำคัญส่วนหนึ่งคือ ผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นต้องเสนอผลงานเพื่อประกอบการพิจารณา และที่ผ่านในดวงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก็จะมีการร้องเรียนหรือคัดค้าน ผลงานว่ามีการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานของผู้อื่น ตลอดจนมีการจ้างผู้อื่นทำผลงาน หรือรับทำผลงานให้ผู้อื่นก่อนข้างบ่อย เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักถึงโทษที่อาจเกิดขึ้นกับผู้กระทำผิดการณ์ในลักษณะดังกล่าว ฉบับนี้จึงขอเสนอเกี่ยวกับโทษทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาว่ามีการกำหนดไว้หรือไม่ อย่างไร และ ก.ค.ศ. เคยมีการกำหนดแนวทางลงโทษทางวินัยระดับใดกันมาบ้างแล้ว

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 91 บัญญัติไว้ว่า "ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องไม่คัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่นโดยมิชอบ หรือนำเอาผลงานทางวิชาการของผู้อื่น หรือจ้าง วาน ใ้ให้ผู้อื่นทำผลงานทางวิชาการเพื่อไปใช้ในการเสนอขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะ หรือการให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น การฝ่าฝืนหลักการดังกล่าวนี้ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ร่วมดำเนินการคัดลอก หรือลอกเลียนผลงานของผู้อื่นโดยมิชอบหรือรับจ้างทำผลงานทางวิชาการไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ เพื่อให้ผู้อื่นนำผลงานนั้นไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง"

จากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่า การกระทำพฤติการณ์ที่เข้าลักษณะกระทำ ความผิด ย่อมเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ทั้งผู้คัดลอก ลอกเลียน จำง วาน และผู้ที่ทำให้จะมี ค่าตอบแทนหรือไม่มีค่าตอบแทนก็เป็นความผิดเช่นกัน ส่วนระดับโทษของวินัยอย่างร้ายแรง มีสองสถาน คือ ไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ แล้วแต่กรณี ซึ่งที่ผ่านมา ก.ค.ศ. ก็เคยมีการ พิจารณาโทษอย่างต่ำคือ ให้นำปลดข้าราชการที่คัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่น จากราชการ และ ก.ค.ศ. เองก็แจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดพยายามเน้นย้ำให้บุคลากรในสังกัด รับรู้รับทราบในประเด็นนี้มาโดยตลอด แต่ก็ยังเห็นว่ามีการร้องเรียนหรือมีการทักท้วงผลงาน ของผู้ขอรับการประเมินมาตลอดเช่นกัน ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำผลงานทางวิชาการเป็นไป โดยชอบ ผู้ขอประเมินต้องพิจารณาว่าท่านได้นำผลงานของผู้อื่นมาใช้ประกอบหรือไม่ ถ้านำมาใช้อ้างอิงท่านก็ต้องระบุที่มาของข้อมูลไม่ว่าจะระบุไว้ในเชิงอรรถ หรือบรรณานุกรม ตามหลักการอ้างอิงที่ถูกต้องด้วยเสมอ และอย่าลืมว่า ผลงานของท่านก็ควรเป็นงานเองที่ต้องเป็น ผู้จัดทำ มิใช่ให้ผู้อื่นจัดทำให้ เพราะกฎหมายที่กำหนดโทษทางวินัยดังกล่าวข้างต้น มีเจตนารมณ์ในการใช้บังคับทั้งผู้จ้างให้จัดทำผลงาน และผู้ที่จัดทำผลงานให้ผู้อื่น แม้ไม่ได้รับ ค่าตอบแทนก็มิใช่เหตุให้ไม่ต้องรับผิดชอบทางวินัยแต่อย่างใด ดังนั้น จึงขอให้ทุกท่านที่เป็น ข้าราชการโปรดตระหนักและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ด้วย และเชื่อเสมอว่าถ้าท่านพยายาม จัดทำผลงานทางวิชาการด้วยตนเองจะเป็นสิ่งมีค่าและน่าภาคภูมิใจ หากจำเป็นต้องใช้ข้อมูล ทางวิชาการของผู้ใดก็อ้างอิงให้ถูกต้องตามหลักการเท่านั้นเอง